



VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG

Văn Phòng Trung Ương

2530 Berryessa Rd. #234, San Jose CA 95132, USA • (408) 347-8830 • lienlac@Viettan.org • www.viettan.org

Bản Lên Tiếng về Chiến Dịch Đàn Áp Trước Ngày 14/9 của Nhà Cầm Quyền Hà Nội

Trong 5 ngày qua, nhà cầm quyền Hà Nội đã tiến hành chiến dịch bắt bớ và khủng bố tinh thần trên cả nước để bịt miệng những người muốn đưa ra ánh sáng một đại tội của lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN).

Hàng loạt những tiếng nói can đảm như blogger Điếu Cày - Nguyễn Hoàng Hải, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, kỹ sư Phạm Văn Trội, nhà giáo Vũ Hùng, nhà thơ Trần Đức Thạch, ông Nguyễn Văn Túc, sinh viên Ngô Quỳnh, chị Phạm Thanh Nghiênn và nhiều người khác đã bị xét nhà, bao vây, hăm dọa, giam giữ, và kết án. Tất cả chỉ vì những người yêu nước này muốn vạch rõ trước dân tộc ý nghĩa của ngày 14 tháng 9 năm 2008.

Đó là ngày đánh dấu đúng 50 năm cựu thủ tướng Phạm Văn Đồng, đại diện đảng và nhà nước CSVN, ký công hàm công nhận hải phận Trung Quốc bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Kể từ ngày đó đến nay, Bắc Kinh đã viện dẫn công hàm này để xâm chiếm và xây dựng căn cứ quân sự trên cả 2 quần đảo, chiếm quyền khai thác tài nguyên trong khu vực, và thẳng tay bắn giết ngư dân Việt mà họ bảo là vi phạm hải phận Trung Quốc.

Nhưng cũng kể từ ngày đó đến nay, thay vì thú nhận sai lầm và báo động với toàn dân về hiểm họa này, những người lãnh đạo đảng CSVN lại:

- Tìm mọi cách dấu giếm bức công hàm này và trấn áp những ai muốn lên tiếng báo động.
- Ra sức khóa lấp các hành động hiếu chiến của Trung Quốc, thậm chí còn hăm dọa cả thân nhân những ngư dân bị hải quân Trung Quốc bắn giết.
- Trừng phạt nặng nề những thanh niên, sinh viên biểu tình trước sứ quán Trung Quốc và ngăn cấm mọi hình thức phản đối của nhân dân Việt Nam trước những hành động gây hấn của Bắc Kinh.
- Tiếp tục lừa gạt dân tộc với những luận điệu gian dối về mối tình nghĩa Việt Trung hữu nghị.
- Dâng nhượng thêm nhiều phần đất, vùng biển và quyền khai thác cho Bắc Kinh qua các hiệp ước suốt từ năm 1999 mà các văn kiện và bản đồ ký kết vẫn còn dấu nhem cho đến nay.

Quá trình đó cho thấy việc sẵn sàng và chủ ý dâng nhượng lãnh thổ cho ngoại bang để nắm quyền cai trị dân tộc là truyền thống của nhiều đời lãnh đạo đảng CSVN, kể cả thế hệ lãnh đạo hiện nay.

Trước sự kiện và tình hình này, Đảng Việt Tân chia xẻ sâu xa và hết lòng ủng hộ những tiếng nói yêu nước đang can đảm báo nguy về hiểm họa này. Mọi đảng viên Đảng Việt Tân trong và ngoài nước nguyện chung vai cùng toàn thể dân tộc, quyết soi sáng sự thật về bức công hàm Phạm Văn Đồng và đưa vào sử sách đất nước. Các thế hệ Việt Nam tương lai phải biết về chủ quyền trên 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa và biết về bài học phản bội của những người lãnh đạo đảng CSVN.

Đảng Việt Tân kêu gọi các anh chị em đang phải phục vụ trong guồng máy chế độ:

- Xin nhìn kỹ vào bản chất của những người đang cai trị đất nước chúng ta hôm nay. Khối lượng những bằng chứng không thể chối cãi và không còn có thể che đậy đã lộ ra quá nhiều và quá đủ trong 20 năm qua.
- Hãy nghĩ đến một đất nước tương lai không còn độc tài nhưng đầy công lý, tình người, và tiến bộ cho mọi thế hệ con cháu chúng ta; và một chính quyền biết yêu quý tổ quốc thiêng liêng.
- Hãy làm việc cụ thể đầu tiên cho đất nước, đó là tìm mọi cách trong khả năng và hoàn cảnh của mình bảo vệ các nhà dân chủ, bảo vệ những con người yêu nước chân thành đang bị chế độ càn quét.

Ngày 13 tháng 9 năm 2008

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc: Đặng Thanh Chi : +1 (408) 228 4892 - Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-1678

**Đổi Đầu Bất Bạo Động để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ -
Vận Động Toàn Dân để canh tân đất nước**